



สาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง
 เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

พี่น้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท่าน

เนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทั่วประเทศ เนื่องในวันสำคัญนี้

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ถือได้ว่าเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือ สนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นกำลังสำคัญของภาครัฐในการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อสร้างความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุสาธารณภัย อุบัติภัย ภัยทางถนน ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในเขตพื้นที่ รวมทั้งยังมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่สาธารณภัยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศโลก และมีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของพี่น้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจึงต้องปรับวิธีการให้ทันโลก ทันสมัย และทันท่วงที จึงจะรับมือกับสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโอกาสนี้ผมจึงขอความร่วมมือทุกท่านได้ร่วมกันอุทิศตน เสียสละ มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่องและเต็มกำลังความสามารถโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ “เมตตา กล้าหาญ” เป็นหลัก ทั้งนี้ การรวมพลังอย่างเข้มแข็งจะช่วยนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งเดชพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตลอดจนครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลังกาย พลังใจ ที่เข้มแข็ง พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประเทศและประชาชนสืบไป

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง